

KẾT LUẬN

hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 09

Ngày 11/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức Hội nghị (mở rộng) lần thứ 09 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 07/11/2011 của Tỉnh ủy về “Phát triển nguồn nhân lực đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Sau khi nghe ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận:

I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017

Hội nghị thống nhất cao với dự thảo báo cáo: Trong quý I năm 2017, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã bám sát những định hướng, chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh; tổ chức các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát thực tế, làm việc với các địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế của tỉnh đều tăng so với cùng kỳ; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục có chuyển biến tốt. Lãnh đạo, tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong quý II năm 2017 theo Báo cáo số 185-BC/TU, ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy đã xác định, trong đó, trọng tâm là một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hoàn thiện quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ

môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “*về tăng cường các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững*”. Kiên quyết lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, duy trì văn minh đô thị tại các tuyến phố trên địa bàn.

3. Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án, công trình xây dựng cơ bản, kịp thời giải ngân các nguồn vốn đã bố trí trong năm 2017; kiên quyết xử lý, thu hồi dự án không thực hiện đúng kế hoạch. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

4. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai kêu gọi các dự án đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Rà soát, có biện pháp cụ thể đối với từng chỉ số thành phần, nâng vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư của tỉnh.

5. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách năm 2017; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và tập trung thu dứt điểm thuế nợ đọng, không để phát sinh nợ đọng thuế. Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giới thiệu việc làm. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư; tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh.

7. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ trong các khu dân cư, cơ sở sản xuất; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện của công dân, nhất là những vụ việc về tranh chấp đất đai, quyền lợi giữa người dân, hộ công nhân nhận khoán với các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp huyện đảm bảo kế hoạch đề ra.

8. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 10-QĐ/TU của Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về “*đẩy*

manh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế....

Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm sát nhập một số chức danh cấp thôn, buôn nhằm giảm chi ngân sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp này; rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là các tổ chức đảng đứng chân trên địa bàn các huyện (tổ chức đảng sinh hoạt trực thuộc một nơi, trách nhiệm chuyên môn thuộc một nơi) để báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo bảo quy định của Đảng.

9. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, cải cách hành chính trong Đảng. Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu.

10. Quan tâm, tạo điều kiện để các Hội, đoàn thể tổ chức Đại hội đạt kết quả. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần quan tâm, chỉ đạo việc phát triển hội viên, đoàn viên; nâng cao chất lượng các hoạt động và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên.

11. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo tỉnh tăng cường công tác định hướng, quản lý, cung cấp thông tin cho báo chí và tạo môi trường hoạt động báo chí lành mạnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên thường trú trên địa bàn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các ngành kịp thời đưa tin phản ánh; trước mỗi vấn đề, các phóng viên cần tìm hiểu kỹ, trao đổi với các cơ quan chức năng của tỉnh để phán ánh chân thực, khách quan; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật, vi phạm các quy định, tôn chỉ mục đích.

II. Về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 07/11/2011 của Tỉnh ủy về “Phát triển nguồn nhân lực đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”: Hội nghị thống nhất cao với nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới mà dự thảo báo cáo đã nêu; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo hướng giảm dần lao động không có bằng chuyên môn kỹ thuật tham gia hoạt động trong nền kinh tế, từ đó điều chỉnh kế hoạch đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nghề dài hạn có sự phân tầng chất lượng, ưu tiên đào tạo những nghề mũi nhọn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học. Trên cơ sở đó, các địa phương và các ngành đề xuất nhu cầu và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

2. Đổi mới chính sách đầu tư cho công tác dạy nghề theo hướng giảm dần bao cấp; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, xã hội đầu tư vào đào tạo nghề. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảm dần số lượng cán bộ hành chính gián tiếp. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng

cập nhật chương trình tiên tiến và loại bỏ những chương trình không còn phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội. Đẩy mạnh việc đào tạo nghề theo vị trí việc làm.

3. Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia với cơ cấu hợp lý, tăng thời gian cho giáo viên trải nghiệm thực tế, thu hút người giỏi có tay nghề cao tham gia dạy nghề; từng bước sắp xếp lại đội ngũ giáo viên không đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

4. Tổ chức tốt công tác thông tin hai chiều giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, giữa cơ sở đào tạo với xã hội về yêu cầu và nhu cầu nhân lực, phát triển sản phẩm dịch vụ làm có sự kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo. Có biện pháp để cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên thu nhận thông tin phản hồi về mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với “sản phẩm” của các cơ sở đào tạo.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, làm cho các cấp, các ngành và người dân, nhất là thanh thiếu niên hiểu được tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, cần đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, phương thức truyền thông.

III- Đối với Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hội nghị đã thống nhất cao với dự thảo các văn bản. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, hoàn chỉnh các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ký ban hành. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp căn cứ các yêu cầu, nhiệm vụ đã xác định trong các nghị quyết, báo cáo, chương trình để cụ thể hóa vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Căn cứ Kết luận này, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đồng chí TUV;
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng;
- Các ban của Tỉnh ủy, VPTU;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Lưu VPTU(cg).



Chan Y Phu